

Số: /BC-HĐND

Đồng Tháp, ngày tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO

Giải trình của Thường trực HĐND Tỉnh về các nội dung có liên quan đến hoạt động của HĐND Tỉnh qua thảo luận tại các Tổ đại biểu HĐND Tỉnh trình tại Kỳ họp thứ mười lăm, HĐND Tỉnh, Khóa IX

Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-HĐND ngày 25/5/2020 của Thường trực HĐND Tỉnh về tổ chức họp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh để thảo luận, đóng góp văn kiện trình tại Kỳ họp thứ mười lăm, Hội đồng nhân dân Tỉnh, Khóa IX. Thường trực HĐND Tỉnh đã tổ chức thảo luận tại các Tổ đại biểu HĐND Tỉnh. Qua báo cáo kết quả thảo luận tại các Tổ đại biểu HĐND Tỉnh có một số nội dung liên quan đến hoạt động của HĐND Tỉnh, Thường trực HĐND Tỉnh có ý kiến giải trình như sau:

1. Đề nghị bổ sung giám sát chuyên đề tình hình triển khai thực hiện kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm (2016-2021); bổ sung kết quả thực hiện 6 tháng (hiện nay chỉ có năm). Trong thời gian tới có kế hoạch giám sát chuyên đề về tình hình hoạt động các khu công nghiệp.

Do trong thời gian này là giai đoạn cuối của nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND Tỉnh, Khóa IX và nội dung chương trình hoạt động giám sát năm 2021 của HĐND Tỉnh cũng khá nhiều, nên Thường trực HĐND Tỉnh xin tiếp thu và sẽ xem xét đưa vào chương trình giám sát chuyên đề đối với các nội dung này vào thời điểm thích hợp.

2. Đề nghị HĐND Tỉnh có hệ thống hoá các nội dung Nghị quyết theo từng nhóm lĩnh vực.

Đối với vấn đề này, Thường trực HĐND Tỉnh sẽ nghiên cứu, xem xét đề hệ thống lại các nội dung Nghị quyết theo từng nhóm lĩnh vực cụ thể để đại biểu dễ dàng theo dõi, tra cứu.

3. Chất vấn ngành chức năng tại kỳ họp lần này về chỉ số KW điện năng tiêu thụ tăng “bất thường”.

Về nội dung chất vấn đối với vấn đề chỉ số KW điện năng tiêu thụ tăng “bất thường”, Thường trực HĐND Tỉnh đã chuyển nội dung này đến Sở Công thương để giải trình tại Kỳ họp lần này. Trong báo cáo giải trình nếu còn vấn đề chưa rõ, chưa thuyết phục, đại biểu HĐND Tỉnh sẽ nghiên cứu chất vấn.

Trên đây là báo cáo giải trình của Thường trực HĐND Tỉnh về một số nội dung có liên quan đến hoạt động của HĐND Tỉnh qua thảo luận tại các Tổ đại biểu HĐND Tỉnh trình tại Kỳ họp thứ mười lăm, HĐND Tỉnh, Khóa IX. Kính trình đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/TH. Ng.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Anh Dũng